

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เจ้าหน้าที่ สศช. ได้ลงพื้นที่  
อบต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อปรับปรุงข้อเสนอ  
โครงการในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการ  
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยชี้แจงสร้างความเข้าใจใน  
วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงาน และกรอบแนวทางการการ  
จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งมี  
รายละเอียด ดังนี้ **1.พัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่งพา (ภา)**  
**ยามยากตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบาง**



**ระกำ** ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯสมบูรณ์แบบ โดยเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้งด้าน  
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในชุมชนท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ



องค์กร ชุมชน และครัวเรือน พร้อมทั้ง จัดให้มีวิทยากร  
ประจำแหล่งเรียนรู้ที่มีการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียง อย่างน้อยแหล่งเรียนรู้ละ 3 คน **2. ส่งเสริมวิธีการ**  
**ดำเนินงาน** ให้มีการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก  
ระดับผ่านการดำเนินกิจกรรมในแต่ละแผนงาน อาทิ แผนงาน  
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะจัด  
ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ จัดอบรมวิทยากรเศรษฐกิจ  
พอเพียง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ การ

คัดเลือกแกนนำชุมชนมาร่วมเป็นเครือข่าย เป็นต้น **3. ปรับผลผลิตของโครงการฯ** ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  
ของโครงการหลัก **4. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน** เน้นในด้านการสร้างกระบวนการนำใช้ปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นหลัก ซึ่งผู้แทน อบต.บางระกำ  
จะปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ และจะนำเสนอต่อ มพพ. อีกครั้งก่อนที่จะนำไป  
ประกอบการจัดทำเป็นข้อตกลงร่วมต่อไป และในการหารือครั้งนี้ ได้มีการแนะนำประธานวุฒิสภาสาธารณสุขการสมอง  
จังหวัดนครปฐม และผู้แทนวุฒิสภาฯ อีกจำนวน ๒ คน ให้กับ อบต.บางระกำ โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน  
ถึงศักยภาพและองค์ความรู้ของวุฒิสภาฯ ที่จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาสนับสนุนการทำงาน หรือร่วม  
เป็นภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกับอบต.บางระกำ ซึ่งวุฒิสภาฯ จังหวัดนครปฐม มีความคุ้นเคยกับนายกอบต.  
บางระกำเป็นอย่างดี โดยทั้งอบต.บางระกำ และวุฒิสภาฯจังหวัดนครปฐม มีความยินดีที่จะร่วมเป็นเครือข่าย  
การทำงานร่วมกัน

-----